



บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.57 แชนโหม้แฉ่งค่าตามสกุลเงินเอเชีย,กรอบ 31.45 - 31.65

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.57 แชนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.62 แชนโหม้ระยะสั้นแชนค่าตามสกุลเงินเอเชียมากขึ้น ,คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.45 - 31.65

* นายจิตพล พฤษาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.57 แชนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทในระยะสั้นมีโอกาสแชนค่าตามสกุลเงินเอเชียมากขึ้น ระหว่างสัปดาห์เชื่อว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบแคบ และเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นตั้งแต่การแถลงรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Minutes) ในวันพุธ เพราะแรงหนุนส่วนใหญ่มาจากผู้ส่งออกและการเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้

* คาดกรอบเงินบาทระหว่างวัน 31.45 - 31.65 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ 31.25 - 31.75 บาท/ดอลลาร์

* สัปดาห์นี้มองความผันผวนมีโอกาสลดลงหลัง ประธานาธิบดีสหรัฐสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งตลาดติดตาม คือ การรายงานเงินเฟ้อของไทยวันนี้ ที่คาดว่าจะหดตัว 0.55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านเงินเฟ้อพื้นฐานคาดชะลอตัวเหลือเพียง 0.22%

* นอกจากนี้ยังมีรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services Index) คาดว่าจะรายงานที่ระดับ 56.2 จุด ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 56.9 จุด เพราะยังมีภาวะระบาดของไวรัส

* ต่อมาในวันพุธ จะมีการโต้วาทีกันของตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนาย Mike Pence และนาง Kamala Harris ถ้าฐานคะแนนในฝั่งเดโมแครตเพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะลดความผันผวนจากการเลือกตั้งได้

* และวันพฤหัสบดีจะมีการรายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐ (Initial Jobless Claims) ซึ่งถ้าลดลงต่ำกว่า 8.2 แสนตำแหน่ง จะแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

* สำหรับทิศทางเงินดอลลาร์สัปดาห์นี้มองว่าจะได้รับแรงหนุนมากขึ้น เพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลง ตลาดจะจับตาไปที่นโยบายการคลังชุดใหม่ของรัฐบาลสหรัฐ ถ้าสามารถผ่านสภาได้ในช่วงนี้ จะกระตุ้นตลาดหุ้นและกดดันเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงได้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

* คาดกรอบดัชนีดอลลาร์ (Dollar Index) สัปดาห์นี้ที่ 93.2-94.2จุด จากระดับปัจจุบัน 93.8 จุด

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.77 วันศุกร์ 93.74

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 238.16 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 925.92 ล้านบาท

* รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.615 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้